



VIỆT NAM TỘI PHẠM LẠ ĐỜI

Rán trứng ăn sáng và ngủ tại nhà khổ chủ

Mỗi ngày, bà Lữ Thị Khanh (50 tuổi) tại Bắc Ninh đều dậy sớm đi bán hàng nên không có ai ở nhà. Lợi dụng sự sơ hở, tên trộm nhiều lần đột nhập vào trộm tài sản. Tài sản bị mất sau 4 lần bao gồm: Xe máy Honda mới mua, 1 dây chuyền vàng, 1 đồng hồ đeo tay và giấy tờ khác... Bà Khanh đã nói với em chồng là ông Lý (60 tuổi) ở nhà bên cạnh biết để âm thầm theo dõi.

Một buổi sáng, ông Lý đã đi lên tầng 3 căn nhà mình đang ở để theo dõi thì phát hiện một thanh niên đột nhập vào nhà bà Khanh. Điều đáng nói là tên trộm sau khi đột nhập vào nhà đã không vội lấy tài sản mà tranh thủ mở tủ lạnh lấy 3 quả trứng tráng rồi ăn cùng với sô-cô-lê nguội nhà bà. Tên trộm đã bị bắt. Đó là Nguyễn Văn Thọ (17 tuổi), đang làm thợ xây. Thọ đã nhiều lần đột nhập vào nhà bà Khanh lấy chăn, bánh kẹo mang lên kho trên tầng 2 ăn xong rồi ngủ.

Trộm xong "đánh một giấc" trong nhà đại gia

Do từng làm thuê ở khu vực Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) nên Võ Viết Cường (24 tuổi) quê Khánh Hòa biết được nhiều tư dinh đại gia có rất nhiều của cải. Hàng ngày, Cường đi làm thuê đều dành chút thời gian quan sát cách thức chui vào nhà. Để kế hoạch hành động hoàn hảo Cường về quê mai danh ẩn tích một thời gian. Sau đó, một ngày đẹp trời Cường đón xe từ quê nhà vào quận 7 chui vào nhà một đại gia qua cửa thông gió.

Đi đường đói bụng nên Cường xuống bếp nấu nước pha mì ăn rồi vào phòng ngủ ăn trộm một chiếc điện thoại. Khi đã "căng da bụng, chùng da mắt", Cường buồn ngủ nên đã đánh một giấc đến sáng và sau đó bị tóm gọn.

Ngủ quên ở lan can nhà "khổ chủ"

Năm 2018, Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Ngô Khương (26 tuổi) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Rạng sáng hai hôm trước Khương tiếp cận tầng một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Hắn dùng gạch đập vỡ kính cửa, chui vào trong lấy túi xách có điện thoại, 6 triệu đồng, nhiều giấy tờ... Khương theo lối cũ bò ra lan can, ngồi đếm tiền, cất tài sản trộm được vào túi quần. Hắn thấy mệt, ngả lưng định nghỉ một lúc rồi bỏ trốn nhưng lại ngủ quên. Vài tiếng sau bà chủ nhà thức giấc phát hiện mất tài sản, tìm kiếm xung quanh thì thấy thanh niên lạ ngủ ở lan can.

Bị cảnh sát đưa về trụ sở, Khương thừa nhận hành vi phạm tội. Hắn cho biết vì lang thang suốt nhiều ngày qua để rình rập tìm nhà sơ hở mà trộm nên rất mệt.

Tên trộm ngổ ngàng ngủ dưới nền nhà cạnh chủ nhà

Khoảng gần nửa đêm anh Tuấn, ngụ tỉnh Nghệ An đi chơi về bỗng phát hiện hai con gà của nhà anh đã bị bẻ cổ chết và để gọn gàng trong một túi ni lông đặt ở góc phòng ngoài.

Phòng ngủ thì tối om. Anh mò mẫm trong bóng tối, bước vào phòng để gọi vợ dậy thì bất ngờ vấp phải một "chướng ngại vật". Anh suýt ngã lăn ra nền nhà. Anh hốt hoảng bật đèn điện sáng trưng thì thấy một người lạ đang nằm ngủ ngon lành cạnh giường ngủ của hai vợ chồng. Trên giường chị vợ vẫn vô tư ngủ say như chết phải lay một hồi, cô vợ mới thức dậy.

"Khách" là một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi. Vợ chồng gia chủ hoảng hồn gọi hấn dậy, nhưng gọi mãi người này vẫn không chịu tỉnh. Chiếc ví của bà chủ nhà vốn được cất kỹ trong tủ nay lại đặt ngay cạnh người thanh niên, tiền bạc bên trong rơi tung tóe trên nền gạch. Khổ chủ gọi điện trình báo công an và khi lực lượng chức năng đến, tên trộm vẫn ngủ say. Đến tận khi bị tra tay vào còng, đạo chích mới lơ mơ tỉnh dậy, khuôn mặt hết sức ngơ ngác?

Tại trụ sở công an xã, tên trộm mê ngủ khai tên là Hồ Đắc Nhật Tân (SN 1989), quê ở Huế. Có khả năng tên trộm đã dùng thuốc mê xịt vào buồng ngủ khiến gia chủ nằm ngủ li bì. Trong khi xịt thuốc tên trộm cũng hít phải một lượng không ít nên đang lục lợi ăn trộm thì cũng "ngủ" luôn.

Xác minh nhanh cho thấy đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Số tiền Tân ăn trộm lần này chỉ gần 600 ngàn đồng, lại bị bắt khi chưa kịp tẩu thoát nên theo quy định, đối tượng chỉ bị phạt hành chính, cảnh cáo và đã được thả vào chiều hôm sau.

Ăn trộm bất thành vì ngủ quên trong ngân hàng

Năm 2013, khi Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Phan Thiết (Bình Thuận) mở cửa, trong vai một khách hàng đến giao dịch, Nguyễn Hữu Hải len lỏi vào và kiếm một xó tối ẩn nấp. 17h cùng ngày, khi ngân hàng đóng cửa, Hải rời chỗ nấp lên lầu hai của ngân hàng đi vệ sinh, tìm nước uống và tiếp tục ẩn mình chờ trời tối để ra tay trộm.

Khoảng 21h, khi biết những nhân viên làm việc muộn về hết, lực lượng bảo vệ đã vào vị trí chốt gác ngoài cổng, Hải xuống tầng trệt vào quầy giao dịch định mở hộc tủ trộm tài sản. Khi hệ thống báo động hú còi inh ỏi, hoảng sợ, Hải phóng một mạch lên lầu hai rồi ra ban công tìm chỗ ẩn nấp tiếp.

Chờ im ắng, anh ta quyết định không xuống tầng trệt nữa mà lòng vòng ở quầy làm việc tầng hai để lục tìm, trộm tài sản. Do quá đói bụng và mệt mỏi vì hơn 10 tiếng đồng hồ "ém" mình trong ngân hàng chưa được ăn gì, Hải lăn ra sàn nhà ngủ.

Sáng hôm sau bảo vệ lên mở cửa kiểm tra phát hiện Hải vẫn đang ngủ nên bắt giữ giao cho công an. Hải khai do cá độ đá banh thua quá nhiều nên nảy sinh ý định đi ăn trộm. Nghĩ ngân hàng là nơi có nhiều tiền nên vạch ra kế hoạch đột nhập.

Mai phục dưới... gằm giường nữ gia chủ độc thân

Một ngày năm 2015 khoảng 19h30 Vũ Đức Công (20 tuổi), ở Hải Phòng đến ngõ 360 Hoàng Quốc Việt để tìm xem nhà nào sơ hở sẽ trộm cắp.

Thấy chị Nhung đi xe đạp về nhà, biết người phụ nữ này ở một mình nên Công quyết định đột nhập. Lợi dụng lúc chị Nhung đi tắm, Công trèo qua ô thoáng khu bếp đột nhập lên tầng 2 của ngôi nhà lục soát, tìm kiếm tài sản. Nghĩ chị Nhung tắm nhanh sẽ lên gác nên Công cởi bỏ áo khoác ngoài đang mặc trên người rồi lấy cả tấm ga nhà chị Nhung trải xuống gằm giường để nằm "mai phục", đợi tối đến sẽ tiếp tục hành động. Tuy nhiên, nằm mãi vẫn nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm nên

Công chui ra và lấy luôn chiếc điện thoại Oppo R7 Lite trị giá 6 triệu đồng rồi bỏ đi, để quên chiếc áo khoác tại hiện trường.

Sau khi tắm xong, chị Nhung phát hiện bị mất chiếc điện thoại và tủ đồ trên tầng 2 cũng bị lục tung. Chị Nhung cũng phát hiện chiếc áo phao màu xanh không phải của gia đình và tấm ga trải giường được trải ra dưới gầm giường.

Vào cuộc điều tra, bằng các nghiệp vụ, cơ quan Công an đã làm rõ Vũ Đức Công là hung thủ gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Tên trộm "máu dê" chết vì ham... cô chủ nhà

Sau khi đào tường khoét vách vào một nhà dân, tên trộm Đặng Văn Sinh (SN 1984), quê ở Ninh Bình không tìm ra tài sản nào có giá trị mà chỉ thấy cô chủ nhà đang nằm hờ hênh trên giường.

Dục vọng nổi lên, gã trộm này vừa nằm đè lên người nạn nhân thì hắn đã bị cô gái trẻ này phát giác, hô hoán. Thấy sự việc bị lộ, Sinh vội vàng đứng dậy rồi vơ đồng quần áo của mình để trên chiếc bàn bên cạnh giường và bỏ chạy. Rất dũng cảm, cô gái trẻ này cũng chạy theo truy đuổi gã trộm này suốt một đoạn đường khá dài, dù lúc này cả hai người đều rất thiếu vải vóc trên cơ thể.

Sau đó Hương và tên trộm liên lạc với nhau. Hương lấy điện thoại khác nhắn tin vào chiếc điện thoại của mình. với mục đích xin lại vì trong đó có lưu nhiều số điện thoại quan trọng. Sinh cũng nhắn tin đồng ý đưa lại. Cứ thế, hai người đã liên lạc qua lại với nhau rất đều đặn.

Cuối cùng thì Sinh hứa sẽ mang chiếc điện thoại đó đến tận nhà Hương để trả lại. thậm chí còn muốn làm quen, kết bạn. Được sự vận động của cơ quan chức năng cũng như nghe những lời động viên của "khổ chủ", Sinh đã tìm đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc của mình.

Quên "nhiệm vụ" vì bị nữ chủ nhà hớp hồn

Một đêm năm 2010, đang dần đi vào giấc ngủ, chị H. ở Đà Nẵng thấy có vòng tay ôm ghì, ấm ấm từ sau lưng. Nghĩ là cô bạn ở chung phòng đi làm ca đêm về nên chị H. tiếp tục phủ chăn kín đầu nằm ngủ. Chừng 5 phút sau, chị nhận ra điều bất thường, khi "cô bạn" cứ "thăm dò" khắp cơ thể mình. Khi bàn tay to, thô kệch di động lên trên, chị mới hốt hoảng nhận ra đó không phải là cô bạn cùng phòng nên vùng dậy hét toáng lên.

Nghe tiếng tri hô, mọi người ở cùng dãy trọ đã thức giấc và vây bắt sống kẻ có "máu dê". Đó là Võ Văn Hải. Hải khai nhận hôm đó, khi lên vào đây thăm dò địa bàn để trộm cắp tài sản, Hải phát hiện một phòng cửa khép hờ. Đến đêm, Hải chui vào căn phòng đó. Thấy nữ chủ nhà xinh xắn, Hải quên cả "nhiệm vụ chính" mà mò lên giường định giở trò đồi bại.

Dùng kéo cắt quần nữ sinh ngủ say để... "xem cho biết"

Năm 2013, P.V.T.H (sinh 1995), rời quê ra Đà Nẵng học đại học. H. đăng ký trọ tại một Ký Túc Xá sinh viên.

Một đêm H. rời phòng đi "khảo sát" tình hình. Khi đến một căn phòng không cài chốt, H. liền đột nhập, lấy đi một chiếc điện thoại và một số tiền mặt. Ngay khi định tháo lui, H. phát hiện chị S. nằm ngủ, mặc quần đùi ngắn, để lộ làn da trắng ngần nên đứng sững lại... ngấm. Không kiềm chế nổi sự tò mò, H. liền lấy kéo cắt quần chị S để... xem.

Đang ngủ, thấy "nhồn nhột", chị S tỉnh giấc và kêu cứu. Tên trộm chạy trốn nhưng đã bị bắt lại và giao cho công an. Khi được hỏi vì sao đã trộm lại còn cắt quần của nạn nhân thì H. hồn nhiên trả lời: "Lâu nay thường nghe bạn bè nói về về

đẹp bên trong của phụ nữ nhưng chưa được thấy nên khi phát hiện chị S ăn mặc quá mát mẻ, lại ngủ say nên mới cất quần để xem cho biết!".

"Ma nhót" trộm đồ đi chôm đồ, "tiện tay" sàm sỡ cả nữ gia chủ

Cuối năm 2018, người tỉnh Vĩnh Long, nhất là phụ nữ vô cùng hoang mang, lo lắng khi trên địa bàn xuất hiện đối tượng không mặc áo quần mà mọi người thường gọi là "ma nhót". Đối tượng bí ẩn này hay đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm để trộm tài sản và giở trò sàm sỡ nữ gia chủ.

Khoảng 22h một ngày nọ, một người dân đã phát hiện và bắt giữ được một nam thanh niên khi đang có hành vi đột nhập vào nhà. Đáng nói, khi bị bắt giữ, nam thanh niên này trong trạng thái không mảnh vải che thân.

Tại cơ quan công an, tên này được xác định là Lê Văn Nghĩa (33 tuổi).

Đi ăn trộm còn tranh thủ hiếp dâm

Năm 2016, công an đã bắt Lê Nhật Trường (20 tuổi), để điều tra, xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Hiếp dâm".

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 2 giờ sáng, Trường cùng một đồng phạm mới quen (chưa rõ lai lịch, nghiện ma túy) đến rình rập quanh khu vực quận Thủ Đức tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến một đoạn đường Trường thấy nhà trọ của chị P. (23 tuổi) không cài then cửa sau nên đã trèo tường vào. Tên còn lại đứng bên ngoài. Khi vào trong nhà, Trường trèo lên gác lấy nhiều tài sản trong giỏ xách. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chị P. đang nằm ngủ, Trường bất ngờ dùng hung khí là cây kéo mang theo khống chế, hiếp dâm.

Một người dân địa phương đứng trên lầu nhìn xuống phát hiện vụ việc và gọi điện báo công an. Đối tượng ở ngoài biết bị lộ liền nhanh chân tẩu thoát trong khi Trường vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với chị P.

Lực lượng công an có mặt kịp thời bắt giữ Trường trong bộ dạng đang khóa thân. Chị P. được giải cứu ngay sau đó trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông.

"Lão bà bà" thành tên trộm già nhất Việt Nam

Bà Trần Thị Bưởi đã 63 tuổi, giúp việc nhà. Thấy chủ nhà có túi ni-lông chứa rất nhiều vàng để trong tủ phòng khách. Lòng tham nổi lên, bà Bưởi đã giấu túi vàng xuống dưới tủ rồi về nhà mình giả có công chuyện. Bà Bưởi đào hố tại bãi đất trống cạnh nhà, cất giấu. Phát hiện bị mất trộm vàng nên chủ nhà trình báo công an.

Ít ngày sau bà Bưởi nhờ các con đưa mình đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp toàn bộ tài sản đã lấy cắp. Bà Bưởi bị tòa tuyên phạt 7 năm tù giam.

Chấp tay, nghiêm trang lạy bàn thờ trước khi ăn cắp đồ

Tên trộm "lẽ phép" này là Nguyễn Thành Thắng (25 tuổi), quê Cần Thơ, thừa nhận tại cơ quan Công an, hắn từng thực hiện 12 vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp. Trong đó, vụ trộm bị camera ghi hình khiến Thắng trở thành tên trộm hot nhất mạng xã hội là vụ đột nhập nhà anh Nguyễn Thế Phương ở Thủ Dầu Một.

Cụ thể, Thắng mở cửa vào nhà anh Phương. Camera tại nhà anh Phương cho thấy sau khi mở được cửa phòng khách, gã trộm nhìn thấy bàn thờ liền chấp tay, nghiêm trang lạy đủ 3 lần. Camera cho thấy trong quá trình dò tìm tài sản, tên trộm còn lạy bàn thờ thêm vài lần nữa.

LS. Ngô Tăng Giao

